



เอกสารประกอบการบรรยาย

หัวข้อ

“รู้จักมารยาท และวางตัวในสังคมกอล์ฟ”

พิธีเปิดโครงการนักบริหารระดับสูง

กอล์ฟธรรมชาติศาสตร์ รุ่น 2

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สมาคมธรรมชาติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย อ.จำกัด ศิริพูนทรัพย์

คำแนะนำ

แนวทางมารยาท ที่ควรปฏิบัติในการเล่นกีฬา กอล์ฟ

ถ้าผู้เล่นทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะได้รับ ความสนุกสนานสูงสุดในการเล่นกีฬานี้

หลักการเหนือสิ่งใดคือ การแสดงออกถึงการคำนึงถึงผู้อื่นที่อยู่ในสนามตลอดเวลา

จิตสำนึกของกีฬา กอล์ฟ

การเล่นกีฬา กอล์ฟส่วนใหญ่ไม่มีผู้ตัดสิน หรือกรรมการชี้ขาดควบคุมดูแล

ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของแต่ละคนที่จะแสดงออกถึงการนึกถึงผู้เล่นอื่น และปฏิบัติตามกฎ กอล์ฟ

ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย แสดงความสุภาพและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดเวลา

ความปลอดภัย

ผู้เล่นควรแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดยืนอยู่ใกล้ หรืออยู่ในตำแหน่งที่อาจจะโดนไม้กอล์ฟ ลูกกอล์ฟ ก้อนหิน ก้อน

กรวด กิ่งไม้ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันที่อาจจะกระเด็นไปโดนขณะทำการสโตรคหรือการซ้อมสวิง

ผู้เล่นไม่ควรเล่นจนกว่าผู้เล่นที่เล่นข้างหน้าพ้นระยะตีไปแล้ว

“โพร”

ถ้าผู้เล่นตีลูกไปยังทิศทางที่มีอันตรายอันอาจไปโดนผู้อื่น ผู้เล่นควรตะโกนเตือนทันที คำที่ใช้เป็นประเพณี

นิยมเพื่อเตือนในสถานการณ์เช่นนี้คือคำว่า “โพร”

การคำนึงถึงผู้เล่นอื่น

ไม่รบกวนหรือไม่ทำให้เสียสมาธิ

ผู้เล่นควรแสดงการคำนึงถึงผู้เล่นอื่นๆ ในสนามเสมอ และไม่รบกวนการเล่นของผู้อื่นด้วยการเคลื่อนไหว พุดคุยหรือทำให้เกิดเสียงที่ไม่จำเป็น

ผู้เล่นควรแน่ใจว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดที่นำเข้าไปในสนามไม่รบกวนทำให้ผู้เล่นอื่นเสียสมาธิ

บนแท่นตั้งตี

ผู้เล่นไม่ควรตั้งตีจนกว่าจะถึงลำดับการเล่นของตน

ผู้เล่นไม่ควรยืนใกล้ หรือยืนด้านหลังลูกโดยตรง หรือด้านหลังหลุมโดยตรง ขณะผู้เล่นคนใดกำลังจะเล่น

บนกรีน

ผู้เล่นไม่ควรเหยียบเส้นทางพัตของผู้อื่น หรือไม่ควรทอดเงาบนเส้นทางพัตของผู้อื่นขณะกำลังพัต

ผู้เล่นควรอยู่บนกรีน หรืออยู่ใกล้กรีนนั้น จนกระทั่งทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุม

การจดสกอร์การ์ด

ในสโตรคเพลย์ ผู้เล่นที่เป็นมาร์คเกอร์ ถ้าจำเป็นควรตรวจสอบสกอร์กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง และลงบันทึก ระหว่างเดินไปแท่นตั้งตีของหลุมต่อไป

ช่วงเวลาการเล่น

เล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมและรักษาระยะ ผู้เล่นควรเล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม

เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มที่จะต้องเล่นอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มข้างหน้า ถ้าถูกกลุ่มข้างหน้าทิ้งระยะห่าง หนึ่งหลุมและทำให้กลุ่มหลังติด ควรจะเชิญให้กลุ่มหลังเล่นผ่านไปก่อนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้เล่นในกลุ่มนั้น เมื่อกลุ่มยังไม่ถูกกลุ่มข้างหน้าทิ้งไปหนึ่งหลุม แต่เป็นที่ชัดเจนว่า กลุ่มหลังสามารถเล่นได้เร็วกว่า ควรเชิญให้กลุ่มที่เล่นเร็วกว่าเล่นผ่านไปก่อน

คณะกรรมการอาจกำหนดแนวทาง ของช่วงเวลาในการเล่นให้ผู้เล่นทุกคนปฏิบัติตาม

พร้อมที่จะเล่น

ผู้เล่นควรพร้อมที่จะเล่นทันทีเมื่อถึงลำดับการเล่นของตน ขณะเล่นบนกรีนหรือใกล้กรีนนั้น ควรวางถุงกอล์ฟหรือจอร์จกอล์ฟตรงกับตำแหน่งที่จะเดินออกจากกรีน ไปยังแท่นตั้งทีของหลุมต่อไปโดยเร็ว เมื่อผู้เล่นทุกคนเล่นจบหลุมแล้ว ผู้เล่นควรเดินออกจากกรีนนั้นทันที

ลูกหาย

หากผู้เล่นเชื่อว่าลูกของตนอาจจะหายนอกอุปสรรคน้ำ หรือลูกอยู่ใน โอบี เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ผู้เล่นควรเล่นโพรวิชันนัลบอล

ผู้เล่นที่กำลังค้นหาลูกและเห็นว่าจะไม่สามารถหาลูกพบได้โดยง่าย ไม่ควรใช้เวลาในการค้นหาลูกจนครบห้านาที แต่ควรให้สัญญาณแก่ผู้เล่นกลุ่มหลังให้เล่นผ่านไปก่อน และยังไม่ควรเล่นจนกว่ากลุ่มนั้นได้พ้นระยะตีไปแล้ว

ลำดับก่อนหลังในสนาม

เว้นแต่ว่าคณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอื่น ลำดับการเล่นในสนามกำหนดโดยช่วงเวลาในการเล่นของกลุ่ม กลุ่มที่เล่นเต็มรอบมีสิทธิ์ขอผ่านกลุ่มที่เล่นไม่ครบรอบ “กลุ่ม” มีความหมายรวมถึงผู้เล่นคนเดียวด้วย

การระวังรักษาสภาพสนาม

บังเกอร์

ก่อนออกจากบังเกอร์ ผู้เล่นควรเกลี่ยรอยหลุมต่างๆ รอยเท้าของตนและของผู้อื่นที่อยู่ใกล้กันในบังเกอร์ให้ราบเรียบด้วยความระมัดระวัง ควรใช้คราดเกลี่ยทรายถ้าคราดอยู่ในบริเวณใกล้กับบังเกอร์

ซ่อมรอยฉีควอท รอยลูก และความเสียหายจากรองเท้า

ผู้เล่นควรซ่อมแซมรอยฉีควอทและซ่อมแซมความเสียหายบนกรีนอันเกิดจากการกระทบของลูก (ไม่ว่าเกิดจากผู้เล่นหรือไม่ก็ตาม) เมื่อผู้เล่นทุกคนในกลุ่มเล่นจบหลุมนั้นๆแล้ว ควรซ่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรองเท้ากอล์ฟบนกรีนนั้นด้วย

การป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็น

ผู้เล่นควรหลีกเลี่ยงการทำให้สนามเกิดความเสียหายด้วยการซ้อมสวิงทำให้เกิดรอยฉีกหรือใช้หัวไม้กอล์ฟทุบลงไปบนพื้น ไม่ว่าจะด้วยความโกรธหรือด้วยเหตุผลอื่นใด

ผู้เล่นควรระมัดระวังไม่ทำกรีนเสียหายขณะวางถุงกอล์ฟหรือวางคันธง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้หลุมเกิดความเสียหาย ผู้เล่นและแคดดี้ไม่ควรยื่นไม้กอล์ฟหลุมเกินไป ระมัดระวังในการจับหรือยกคันธง และการหยิบลูกออกจากหลุม ไม่ควรใช้หัวไม้กอล์ฟตักลูกออกจากหลุม

ผู้เล่นไม่ควรใช้ไม้กอล์ฟค้ำยันตัวบนกรีนนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะกำลังหยิบลูกออกจากหลุม

ควรปักคันธงในหลุมให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากกรีนนั้น

ควรปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถกอล์ฟอย่างเคร่งครัด

สรุป - การปรับโทษสำหรับการละเมิดกฎ

ถ้าผู้เล่นทุกคนปฏิบัติตามแนวทางของหมวดนี้ จะทำให้กีฬานี้เป็นที่สนุกสนานสำหรับทุกคน

ถ้าผู้เล่นคนหนึ่งคนใดไม่คำนึงถึงแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องระหว่างเล่นในรอบใดหรือในช่วงเวลาใดที่มี

ผลกระทบต่อผู้อื่น ขอแนะนำให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมต่อผู้เล่นที่กระทำผิด

ตัวอย่างเช่น ให้รวมถึงการห้ามเล่นเป็นระยะเวลาหนึ่งในสนามนั้น หรือห้ามแข่งขันเป็นจำนวนครั้งของการแข่งขัน ทั้งหมดนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ต้องการเล่นตามแนวทางนี้

ในกรณีละเมิดมารยาทอย่างร้ายแรง คณะกรรมการอาจจะกำหนดโทษผู้เล่นด้วยการตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามกฎข้อ 33-7

การแต่งกาย

แต่งกายสุภาพ ตามประเพณีปฏิบัติกีฬากอล์ฟ ไม่ใส่กางเกงยีนส์ เสื้อคอกลม รองเท้าแตะ